

กลุ่มงานวิชาการพยาบาล

งานวิจัย และพัฒนา

เป็นงานที่อยู่ภายใต้กลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลชัยภูมิ ๖๖๖ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการทำงานวิจัยและพัฒนาในด้านการพยาบาลยาเสพติด ซึ่งมีการดำเนินงาน ทั้งในและนอกโรงพยาบาลขึ้นอยู่กับบริบท ของการกสรรวิจัยและพัฒนาในแต่ละเรื่อง โดยมีจุดมุ่งเน้นอยู่ที่การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในภารกิจด้านการพยาบาล รวมถึงบุคลากรในโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาล เพื่อการพัฒนางานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด ตลอดจนการป้องกันปัญหาเสพติด โดยใช้ งานวิจัย เป็นฐานในการพัฒนา

ในงานวิจัยและพัฒนาเป็นงานที่ต้องอาศัยความรู้ทางด้านวิชาการควบคู่กับการปฏิบัติ โดยการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถจำแนกงานที่เกี่ยวข้องออกเป็นงานต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้

1. งานด้านการประสานงานแหล่งทุนภายนอกและภายใน ได้แก่ การประสานงานเพื่อทำการวิจัย ในโรงพยาบาล ได้แก่ การประสานงานกับงานแผนและยุทธศาสตร์ คณะกรรมการวิชาการของโรงพยาบาล และ ภารกิจด้านการพยาบาล นอกจากนี้ยังมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนหรือเป็นแหล่งทุน ได้แก่ กรรมการแพทย์ ได้แก่สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ สำนักวิชาการแพทย์ ซึ่งเป็นแหล่งทุนและสนับสนุน การทำวิจัยของกรรมการแพทย์ โดยตรง นอกจากนี้ยังมีสภาวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. หรืออาจจะมีการสนับสนุนงานด้านนี้ได้

2. งานด้านการทำวิจัยของโรงพยาบาล เป็นงานหลักที่จะต้องมีการดำเนินงานการวิจัยที่ต่อเนื่อง เป็นลักษณะของการทำงานวิจัยในงานประจำ และเป็นการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ รวมถึงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหา จากการปฏิบัติงานหรือการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมของการทำงาน ด้านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพหรือการป้องกัน ปัญหาเสพติด โดยใช้การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา ซึ่งบุคลากรในหน่วยงานต้องมีการประสานเพื่อระดมการมีส่วนร่วม ของบุคลากรหรือหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในการทำวิจัย

3. งานด้านการมีส่วนร่วมในการทำวิจัย ซึ่งงานวิจัยและพัฒนาต้องอาศัยการมีส่วนร่วมเพื่อที่จะ พัฒนาและร่วมกันแก้ไขปัญหาเสพติดในด้านนี้มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การให้ความรู้ในการทำวิจัยให้กับบุคลากร หรือผู้ที่มาปฏิบัติงาน รวมทั้งการจูงใจให้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมทำวิจัย ร่วมสนับสนุนในกิจกรรมการวิจัย ซึ่งจะก่อให้เกิด การพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมที่ดี

4. งานติดตามและประเมินผล เพื่อที่จะให้งานวิจัยมีการดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง หรือสามารถแก้ไขอุปสรรคในการทำวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานการติดตามและประเมินผลนี้มีสิ่งที่เกี่ยวข้องสำคัญ ได้แก่ การรวบรวมงานวิจัย เพื่อที่จะจัดหมวดหมู่และพัฒนางานวิจัยต่อไป รวมทั้งติดตามงานวิจัยที่ทำอยู่หรือที่จะพัฒนาให้เกิดการทำงานวิจัยต่อไป ซึ่งในงานนี้จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนการดำเนินงานในการติดตามและประเมินผลที่ดีและความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

5. งานด้านการเผยแพร่งานวิจัยและพัฒนา ในการทำวิจัยนั้นการเผยแพร่และนับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากที่จะบอกถึงความสำเร็จของการทำงานวิจัย ในการเผยแพร่จำเป็นที่จะต้องมีส่วนหลากหลาย ได้แก่ การเผยแพร่ ในระบบอินเทอร์เน็ต การนำเสนองานวิชาการในที่ประชุมวิชาการต่างๆ รวมทั้งการส่งงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่เกี่ยวข้อง หรืออาจจะมีการเผยแพร่ในช่องทางอื่นๆ โดยเฉพาะในด้าน Social Network ซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีความพร้อมในเรื่องของการนำเสนอ เพื่อการเผยแพร่ที่ดี ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการเขียนรายงานด้านนี้ โดยเฉพาะ

6. งานด้านการนำผลงานวิจัยไปใช้ สำหรับการนำผลงานการวิจัยไปใช้ หมายถึง การที่นำผลงานการวิจัย ที่ศึกษาหรือที่คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาและนำไปใช้เอง รวมถึงการสนับสนุนการถ่ายทอดให้ผู้อื่น หรือผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ และนอกจากนี้ยังรวมถึงการนำผลงานการวิจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมและนำมาปรับประยุกต์ใช้ในงานของโรงพยาบาลหรือถ่ายทอดลักษณะของการนำเสนอเพื่อการพัฒนาต่อไป